

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การนำเสนอผลการวิจัยในบทที่ 5 นี้ จะแบ่งหัวข้อการเสนอออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. การอภิปรายผลการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการวิจัย

ข้อค้นพบข้อที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เลือกนายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์ จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ นายยุทธนา ศรีเป็รื่อง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และนายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00

ข้อค้นพบข้อที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัคร ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร หัวคะแนนของผู้สมัคร ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร ใช้การทดสอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ Chi Square ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 17 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จำแนกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สมมุติฐานการวิจัย	ผลการทดสอบ
1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน
3. นโยบายของผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน
4. ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน
5. หัวคะแนนของผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน
6. ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ยอมรับสมมุติฐาน

การอภิปรายผลการวิจัย

ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาและองค์ความรู้เดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐพงษ์ นิลาทะวงศ์ (2526 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร มีผลปานกลาง ในด้านคุณสมบัติผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก ด้านนโยบายของผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครมีผลค่อนข้างมาก ด้านหัวคะแนนของผู้สมัครมีผลค่อนข้างมาก และด้านความสมเหตุสมผลผู้สมัคร มีผลปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้

1. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร มีผลปานกลาง เนื่องจาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนที่มากกว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของผู้สมัคร ถึงแม้ผู้สมัครนายกฯ จะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมากมายก็ตาม แต่ถ้า ประวัดิความเป็นมาของผู้สมัคร (ภูมิหลังผู้สมัคร) ไม่ได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะไม่เลือกผู้สมัคร ดังนั้นหากผู้สมัครต้องการได้รับการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องสร้างความใกล้ชิดหรือให้ความสนิทสนมหรือเป็นกันเองแก่ประชาชนทั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง และ ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นฐานในการหาเสียงต่อไป ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ นันธิกานต์ อุดม (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอดงตาล จังหวัดพังงา” พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัครมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้สมัครที่ขอช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี

2. ปัจจัยด้านคุณสมบัติผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านคุณสมบัติผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก เนื่องจากประชาชนมองว่าบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เพราะผู้นำหรือผู้บริหารนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นที่หัวหน้า ผู้ตัดสินใจ และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และจะนำผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือชุมชนไปในทางที่ดีหรือชั่วได้ โดยใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมาย และความสามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้มีความร่วมมือร่วมใจกับตนดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตน ได้ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันธิกานต์ อุดม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอดงตาล จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัครมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้สมัครที่ขอช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี

3. ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านนโยบายของผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก เนื่องจาก ประชาชนมิได้มุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติของผู้สมัครเพียงอย่างเดียว ยังมุ่งพิจารณาไปที่นโยบายของผู้สมัครด้วย โดยนโยบายของผู้สมัครนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น เรื่องสาธารณสุข ปลอดภัยพื้นฐาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน คนจน ส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดกลุ่มอาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ การปรับปรุงถนนคอนกรีต การแก้

ปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ยังต้องเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง ไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้หาเสียงเพื่อเรียกคะแนนเฉยๆ เท่านั้น และควรระบุระยะเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าโครงการที่วางแผนไว้จะสำเร็จเมื่อใด และยังเป็นการประเมินการทำงานของนายกฯไปในตัวด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ตัดสินใจเลือก สอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้นโยบายของผู้สมัครมาบริหารงานท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง เสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ให้ท้องถิ่นเจริญรุ่งเรืองมั่นคงตามยุคตามสมัย และประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างดี มีคุณภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อเนื่องไปจนถึงในอนาคต ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฌูฟงส์ นิลาทวงค์ (2526 : บทคัดย่อ) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายจะเลือกนายกเทศมนตรี เพราะนโยบายของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตำบลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4. ปัจจัยด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาจะเป็นการสร้างความสำเร็จของผู้สมัคร ว่าผู้สมัครมีผลงานในการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นอย่างไรบ้าง จากการเลือกตั้งนายกฯที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมงนั้น นายกฯจะเป็นนายกฯหน้าใหม่ ซึ่งหลังจากหมดวาระในการดำรงตำแหน่งแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกฯได้อีกเป็นครั้งที่สอง แต่หลังจากการเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมา ประชาชนจะมีการเปรียบเทียบนายกฯคนเก่ากับนายกฯคนใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดการเปรียบเทียบการทำงานขึ้นมา ก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นกันว่า นายกฯคนเก่าทำงานดีกว่านายกฯคนใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ประชาชนจึงให้ความสำคัญจากผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ซึ่งยังไม่มีมีการวิจัยที่ศึกษาด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

5. ปัจจัยด้านหวัคະแนนของผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านหวัคະแนนของผู้สมัคร มีผลค่อนข้างมาก เนื่องจาก หวัคະแนนของผู้สมัครส่งผลโดยตรงกับผู้สมัครเนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสำคัญกับหวัคະแนนเป็นอย่างมาก ซึ่งหวัคະแนนจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และเคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่นมาก่อนก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนจะอาจจะไม่รู้จักรับกับผู้สมัครเป็นการส่วนตัว แต่รู้จักกับหวัคະแนนเป็นอย่างดี ทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครอย่างไม่ลังเลใจ เพราะเชื่อมั่นว่าหวัคະแนนย่อมรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี จึงยอมเป็นหวัคະแนนให้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิชาญ รอดไพบูลย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” จากผล

การศึกษา พบว่า คุณสมบัติหัวคะแนนเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการที่ประชาชนได้พิจารณา การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะหัวคะแนนที่นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น ประชาชน ให้ความสำคัญมาก ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีหัวคะแนนที่ประชาชน ให้การยอมรับ

6. ปัจจัยด้านความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร พบว่า ในภาพรวมด้านความสมเหตุ สมผลผู้สมัคร มีผลปานกลาง เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกผู้สมัคร เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีผู้สมัครในใจอยู่แล้ว จึงทำให้ไม่ต้องใช้หลักความสมเหตุ สมผลในการตัดสินใจเลือก แต่ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้กระบวนการความสมเหตุสมผลในการเลือก ผู้สมัคร ก็จะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับการเป็นนายกฯ มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ปัจจัยในด้านอื่นๆ ไม่มี ความจำเป็นอีกต่อไป หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนใช้หลักความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร ซึ่งยังไม่มีมีการวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร เมื่อพิจารณาในแง่มุม ตามกรอบแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษานี้พบว่า ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี การตัดสินใจของไซมอนด์ (พิทยา บรรรัตน์, 2535 : 111) ที่นำมาใช้ในการศึกษานี้ที่ได้อธิบายไว้ ในบทที่ 2 (หน้า 7) ได้อธิบายว่า การตัดสินใจ คือกระบวนการที่ประกอบไปด้วยเขาวงกตปัญญา (Intelligent Activity) หรือการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ หมายถึง การสืบเสาะหาข่าวสารสภาพทาง สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการตัดสินใจกิจกรรมออกแบบ (Design Activity) หรือการหาแนวทาง ทางเลือกที่พอเป็นไปได้ ซึ่งหมายถึง การสร้าง พัฒนา วิเคราะห์ แนวทางต่างๆที่จะนำไปปฏิบัติได้ กิจกรรมคัดเลือก (Choice Activity) หรือการเลือกทางเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่ หมายถึง การเลือก ทางเลือกที่เหมาะสมจะนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีรายละเอียดที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 (หน้า 7)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง ได้เลือกนายกฯ ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะขัดแย้ง กับการตัดสินใจเลือกแบบสมเหตุสมผล ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้มีผู้สมัครในใจอยู่แล้ว ทำให้ปัจจัยทางด้าน ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร ไม่สามารถนำมาใช้กับการวิจัยครั้งนี้ได้ ถึงแม้ว่า ผู้สมัคร จะมีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือมีวิสัยทัศน์ดี ก็ไม่สามารถที่จะทำให้กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนความตั้งใจในการ เลือกผู้สมัครได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิง นโยบายที่สำคัญ ดังนี้

1. ผู้ที่จะสมัครเป็นนายกฯ จะต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ออกงานชุมชนอย่างสม่ำเสมอ พுகุญให้ความเป็นกันเองโดยไม่ถือตัวกับประชาชนทุกระดับชั้น เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ผู้ที่จะสมัครนายกฯควรมีการแถลง ปราบศรัย ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่างๆที่ใช้หาเสียง โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการทำตามนโยบายที่ตั้งไว้ หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และยังเป็น การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของนายกฯ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และนโยบายต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

3. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการความสมเหตุสมผลในการตัดสินใจผู้สมัคร เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ ได้รับการยอมรับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้กระบวนการความสมเหตุสมผลในการพิจารณาผู้สมัครทุกคนเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

4. ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มที่เลือกผู้สมัครที่ช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆของชาวบ้าน และผู้สมัครที่สัญญาว่าจะทำสิ่งต่างๆให้ภายหลังจากได้รับเลือกไปแล้วให้มากขึ้น แนวทางในการเลือกตั้งที่ควรจะเป็น และการทำให้ประชาชนได้มองเห็นถึงความสำคัญของการได้ตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ที่ผู้สมัครนั้น ได้เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นเหตุผลหลักมากกว่าการได้รับการช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆของชาวบ้าน และคำสัญญาภายหลังได้รับเลือกไปแล้ว

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

หลังจากที่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดำเนินวิจัยหลังจากนี้คือ

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เน้นการศึกษาภาพกว้างๆ แล้วนำไปสู่งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนำปัจจัยที่ผู้วิจัยกำหนด ไปศึกษาแนวเชิงลึก ในแต่ละปัจจัยมีกระบวนการหรือมีปัจจัยทั้ง 6 ด้านอย่างไร

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ต่อยอดหัวข้อวิจัย การเปลี่ยนตัวแปรหรือเพิ่มตัวแปรอื่นนอกเหนือจากภาคนี้ เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจในการปกครองรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการรณรงค์หาเสียง และกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร เป็นต้น